

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH QUẢNG NGÃI
(Khóa XIII – Nhiệm kỳ 2021-2026)

- Họ và tên: **TRƯƠNG THỊ KIỀU AN**
- Ngày sinh: 01 tháng 03 năm 1991.
- Quê quán: Xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 5, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi.
- Cơ quan công tác: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.
- Ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 13 – Huyện Nghĩa Hành.

Tôi rất vinh hạnh được cơ quan giới thiệu ứng cử, được Hội nghị cử tri nơi công tác, Hội nghị cử tri nơi cư trú tín nhiệm thống nhất cao, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hiện nay tôi đang công tác tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Nhiệm vụ chính tham mưu, giúp việc cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Văn hoá – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Với nhiệm vụ được phân công tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu tốt cho Hội đồng nhân dân tỉnh, từ đó ra quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, các chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong hoạt động giám sát, tôi đã tham mưu cho Ban Văn hoá – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, những vấn đề mà cử tri quan tâm đặc biệt trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, lao động,..... Qua hoạt động giám sát, tôi có điều kiện được gặp gỡ, tiếp xúc, nghe được ý kiến của người dân, từ đó tôi đã tham mưu cho Ban có những kiến nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chức năng liên quan để kịp thời có những chỉ đạo xử lý, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện những quy định của pháp luật và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Là một ứng cử viên trẻ tuổi, so với các ứng cử viên khác tôi có ít kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế; tuy nhiên, tôi có lợi thế về tuổi trẻ, sự năng động, nhiệt huyết với công việc. Tôi mong muốn được lắng nghe, phản ánh những ý kiến, đề xuất của bà con cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết; muốn trực tiếp đóng góp ý kiến của mình tại các phiên thảo luận kỳ họp Hội

đồng nhân dân tỉnh. Vì vậy, nếu được sự tín nhiệm của bà con cử tri, tôi sẽ cố gắng để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân đã được Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định. Trong đó, sẽ tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, đóng góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, tham gia các hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thứ hai, tham gia đầy đủ các hoạt động tiếp xúc cử tri theo quy định. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, gần gũi, gắn bó để lắng nghe và phản ánh trung thực các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến các cơ quan chức năng.

Thứ ba, không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, ra sức học tập nghiên cứu thực tiễn, tiếp tục nâng cao trình độ năng lực để có đủ khả năng tham gia cùng Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quyết định và giám sát. Thực hiện tốt phương châm “nói đi đôi với làm” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tôi xin phép được bày tỏ mong muốn được bà con cử tri ủng hộ, đây là cơ hội tốt cho tôi khi được đóng góp sức lực, trí tuệ của mình vào việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời, đó cũng là một thách thức đối với một người trẻ như tôi phải quyết tâm vượt qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nghĩa Hành, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cử tri các xã thuộc đơn vị bầu cử số 13 đã tạo điều kiện để tôi có cơ hội được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình đến với bà con cử tri, báo cáo với cử tri về Chương trình hành động của mình nếu là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 5 năm 2021

Trương Thị Kiều An